

พัน 2 จกท.สำนักงานบัตรทอง

สดง.รายงานผลสอบ กรณีเบิกจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง พบถอนเงินจากบัญชี 65 ครั้ง เป็นเงิน 3.22 ล้านบาท แจ้งป.ป.ช.พร้อมแจ้งนายกเทศมนตรีดำเนินการทางวินัย ล่าสุดเรียกค่าเสียหาย 2.82 ล้านบาท ไล่ออก 2 ราย

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเปิดเผยว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 พบว่า มีการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุน โดยไม่มีการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการ

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน 65 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.22 ล้านบาท ซึ่งการถอนเงินดังกล่าวใช้ใบถอนเงิน แล้วนำไปถอนเงินสดจากธนาคาร โดยไม่ได้ทำเป็นเช็คขีดคร่อม และพบว่า มีการฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของกองทุน โดยไม่มีเหตุให้ต้องนำฝาก 10 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.40 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังไม่มีสมุดบัญชีการเงินให้ตรวจสอบ ไม่ได้บันทึกบัญชีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนให้ครบถ้วน และไม่มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน และรายไตรมาส

“การถอนเงิน 65 ครั้ง ดังกล่าวไม่เป็นไปตามวิธีการจ่ายของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติ

ตามระเบียบของทางราชการและ มีเจตนาปกปิดมิให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและคณะกรรมการกองทุน

ทราบถึงการกระทำดังกล่าว ถือเป็นการร่วมกันจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 3.22 ล้านบาท แต่เนื่องจากผู้กระทำผิดเกรงกลัวความผิดและได้มีการนำเงินฝากคืนเข้าบัญชีธนาคารของกองทุนรวม 0.40 ล้านบาท จึงคงเหลือค่าเสียหายทั้งสิ้น 2.82 ล้านบาท”

สดง.ได้แจ้งผลการตรวจสอบให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้นายกเทศมนตรีดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงและดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ชดใช้ค่าเสียหาย 2.82 ล้านบาท

ล่าสุดเทศบาลตำบลมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสดง.ว่า ในส่วนของ การดำเนินการทางแพ่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและจังหวัดได้สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด และมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 2.82 ล้านบาท และได้มีคำสั่งดำเนินการทางวินัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยลงโทษไล่ออก 2 ราย ลงโทษตัดเงินเดือน 1 ราย และลงโทษภาคทัณฑ์ 1 ราย ●